
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น. 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายธนากร  หาญเสนา ประธานสภา ธนากร  หาญเสนา 
2 นายธันวา  ไทยสงคราม รองประธานสภา ธันวา  ไทยสงคราม 
3 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
4 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
5 ร.ต.อ.มนตรี  ใจเย็น สมาชิก อบต.หมู่ 5 ร.ต.อ.มนตรี  ใจเย็น 
6 นายศุภณัฐ   งอกจินดา สมาชิก อบต.หมู่ 6 ศุภณัฐ   งอกจินดา 
7 นายศิริชัย  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่ 7 ลาป่วย 
8 นางส าราญ  โคบาล สมาชิก อบต.หมู่ 8 ส าราญ  โคบาล 
9 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 

10 นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง สมาชิก อบต.หมู่ 10 พงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง 
11 นางวารุณี  โฆสมาน สมาชิก อบต.หมู่  11 วารุณี  โฆสมาน 
12 นายหฤทธิ์  วันนา สมาชิก อบต.หมู่  12 หฤทธิ์  วันนา 
13 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภาฯ ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายศิริชัย  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่ 7 ลาป่วย 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายวสันต์   กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า นายวสันต์   กล้าแท้ 
2 นางบุญยัง หาญชนะ รองนายกอบต.บุ่งคล้า บุญยัง หาญชนะ 
3 นายบุญกอง  หาญเสนา รองนายกอบต.บุ่งคล้า บุญกอง  หาญเสนา 
4 นายโกวิท แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต. โกวิท แอ้นชัยภูมิ 
5 นายสุนทร บุญเทียม ผู้ทรงคุณวุฒิ สุนทร บุญเทียม 
6 นายกองพัน ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองพัน ปรางค์ชัยภูมิ 
7 นายบุญธรรม หาวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ บุญธรรม หาวิชิต 
8 นายไมตรี หาวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ไมตรี หาวิชิต 
9 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
10 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย 
11 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หัวหน้าส านักปลัดฯ สายรุ้ง ระดาบุตร 

12 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
13 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
14 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ นักจัดการงานทั่วไป นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 11 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1          เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    ( สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2565  )                                   
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 11 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาด า 

เลขานุการสภา  ด้วยมีความเป็นตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ โครงการนี้มีในแผนพัฒนาต าบลห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาด า 
งบประมาณ  48,700 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาด าได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ประชาคมต าบลและ ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  และขณะนี้
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หนังสือได้ส่งผ่านอ าเภอแล้ว  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก็จะสามารถด าเนินการได้ 

ผอ.กองช่าง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาด า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1  
  ปริมาณงาน พ้ืนที่ด าเนินการ 11,475 ตารางเมตร 
 1.งานดินคันทาง   
 - งานกรุยทางถางป่า  11,475 ตร.ม.  
 2.งานขุดดินด้วยเครื่องจักร 
 -ขุดดินด้วยเครื่องจักร  773 ลบ.ม. 
 (ราละเอียดตามเอกสาร) 
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เลขานุการสภา การโอนครั้งนี้  ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาด า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 
งบประมาณ  48,700 บาท โดยขอโอนจาก โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร
(คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต)จากหนองโดก-โนนป่าจิก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 140,000 บาท 
ขอโอนลด  48,700 บาท หลังจากโอนลด คงเหลือ 91,300 บาท 

 (2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านถนนเชื่อม ถนนเพื่อการเกษตร 
ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  งบประมาณ 1,410,000 บาท โอนเพิ่มจาก
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร(คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต)จากหนองโดก-โนน
ป่าจิก หมู่ที่ 3 งบประมาณคงเหลือ 91,300 บาท โอนเพิ่ม  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้านถนนเชื่อม ถนนเพื่อการเกษตร ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 91,300 บาท หลังจากโอนแล้ว ค่าบ ารุงรักษาฯ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
1,501,000 บาท  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร(คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต)
จากหนองโดก-โนนป่าจิก หมู่ที่ 3 งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

ประธาน   ท่านสมาชิกฯจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณ ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้างจ านวน 2 รายการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสยีง 
 4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ส านักปลัด 
 (1) จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 
เลขานุการสภา ด้วยมีความจ าเป็นในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว

ราคา 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 22,000 บาท ขอโอนลด 10,000 
บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 12,000 บาท 

ประธาน   ท่านสมาชิกฯจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ส.อบต.ม.12 ม.12 จะจัด Big cleaning ที่ โรงเรียนบ้านโนนแดง ในวันที่ 1 มีนาคม 2565  

เนื่องจากวัชพืชปกคลุม รวมถึงต้นไม้สี่ยงกับการเกิดอัคคีภัย จึงขอเชิญทุกท่านเวลา 
09.00 น. ซึ่งได้แจ้งให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้าทราบแล้ว 

นายก อบต. หากหมู่บ้านใดจะพัฒนาในพ้ืนที่ของท่าน สามารถแจ้งขอความร่วมมือมาได้ คณะผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะไปร่วมกิจกรรม 

ส.อบต.ม.1 ขอสอบถามเรื่องจุดรวมขยะ ม. 10  
นายก อบต. นัดหมายกิจกรรมร่วมกัน  จัดกิจกรรมที่ บ้านขวาน้อย ม. 10  
ส.อบต.ม.8 ขอสอบถามผู้บริหาร เรื่องถนนเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย ม.8 ม.3 ม.11 

จะด าเนินการอย่างไร เนื่องจากได้รับการสอบถามจากประชาชน 
นายก อบต. กรณีถนนเพ่ือการเกษตรเสียหายได้ออกส ารวจแล้ว จ านวน 5 จุด 
 จุดที่ 1 ฝายกุดแหลม ช ารุดยาวถึงประตูระบายน้ า 71 ม. ท้าย 75 ม. Slope ขาด

ทั้งหมด 2 ฝาย 
 จุดที่ 2 เลยสะพานกุดแหลมไปช ารุดความยาวประมาณ 18 ม. กว้าง 6 ม. 
 จุดที่ 3 แยกจากบุ่งคล้าถึงศรีษะกระบือ กว้าง 15 ม. ลึก 2 ม. 
 จุดที่ 4 สายไปหนองโง้ง ขาด 2 จุดๆละ 8-10 ม. 
 จุดที่ 5 ก่อนถึงฝายนายก้าน โค้งนา ผช.โสภา ช ารุดประมาณ 18 ม. ลึกประมาณ 1.80 

ม. 
 ผมได้ออกส ารวจด้วยตนเอง มีจุดหนักอีกจุดคือหนองปลาซวยและจะรีบด าเนินการก่อน 

30 เม.ย.65 นี้ 
ส.อบต.ม.11 อีกจุดคือจากฝายหนองโสกทางไปกุดเชือก 
ส.อบต.ม.2 ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ทราบถึงข้ันตอนไหน เพราะจะได้ตอบประชาชนทราบ 
นายก อบต. วันนี้ผมจะออกส ารวจจริงทุกหมู่บ้าน แล้วจะเร่งแก้ไขให้ 
ส.อบต.ม.10 ม.10 ผมได้ออกแก้ไขแล้ว 2 จุด 
ส.อบต.ม.9 เรื่องไฟฟ้าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และสมาชิกได้ส่งแบบส ารวจมาแล้ว 
ประธาน เรื่องถนนทางไปบ้านกุดโง้งถึงกุดตุ้มช ารุดเสียหายมาก  
นายก อบต. เรื่องถนนช ารุด เราได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมหนักทุกหมู่บ้าน ผู้บริหารก็อยากจะท าทุก

จุด แต่งบประมาณเรามีจ ากัด ผมไม่ได้นิ่งเฉยจะพยายามหางบประมาณอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น หรือกรมส่งเสริมฯมาเยียวยาให้ 

ผอ.กองสวัสดิการ เรียนชี้แจงเรื่องการจัดการขยะ ม.10 การด าเนินการจะแยกเป็น 2 ส่วน  
 
 



6 
1. คณะผู้บริหารจะจัดกิจกรรม Big cleaning อยากได้เครื่องจักรส าหรับขุดฝังกลบ ส่วน
ที่มีอยู่และเกลี่ยหน้าดิน ท าจุดชั่วคราวให้ทิ้งขยะ 
2.แก้ปัญหาระยะยาว ได้ตั้งธนาคารขยะ ม.1และ ม.10 ซึ่งประธานคือผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 
หมู่บ้าน  จะเป็นรูปแบบธนาคารขยะบวกประกันชีวิต  เรามีปัญหาคือหอพัก บ้านเช่า
อยากให้ทุกแห่งเข้าร่วมและประชาชนทุกครัวเรือน  คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ประมาณ
ต้นเดือนเมษายน  

ส.อบต.ม.12  อยากให้เร่งด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาล 
เลขานุการสภา  เมื่อโอนงบประมาณแล้วก็สามารถด าเนินการได้เลย 
นายก อบต. วันที่ 18-20 มี.ค.65 เรามีการอบรมส าหรับสมาชิกทุกท่านและผู้บริหารที่จังหวัดชลบุรี 
ประธาน ท่านสมาชิกจะเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  13.05 น. 
 

ลงชื่อ   ชนาภา  สุภักด ี           ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          
            ส าราญ  โคบาล        เหรียญทอง ยังดี      วารุณี  โฆสมาน 
         (นางส าราญ  โคบาล)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นางวารุณี  โฆสมาน) 
                กรรมการฯ                               กรรมการฯ         กรรมการฯ 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2565 

 
                          ลงชื่อ   ธนากร  หาญเสนา                     ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายธนากร  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 


